

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดตลาดที่ 32.13 บาท อ่อนค่าจำกัด คาดกรอบ 32.10-32.20 บาท

*บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.13 บาท ปรับอ่อนค่าลงค่อนข้างมาก 0.27% เมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวันก่อนหน้า

*ดีลเลอร์ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วานนี้บาท/ดอลลาร์เคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่า หลังเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.75 -2.00% และเฟดส่งสัญญาณแสดงความมั่นใจว่าเงินเฟ้อจะปรับสูงขึ้นในระดับที่น่าพอใจ และมองจีดีพีสหรัฐในปี 61 จะเติบโตเป็น 2.8% จากเดิมประเมิน 2.7% บวกกับการจ้างงานก็ดีขึ้น ทำให้มองว่ามีความเป็นไปได้มากที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องอีก 2 ครั้งในปีนี้ รวมทั้งปีขึ้นเป็น 4 ครั้ง หรือขึ้น 1% เป็น 2.5% ในสิ้นปี แม้ครั้งนี้การขึ้นจะมีผลต่อตลาดไม่มากนัก แต่ก็ส่งผลให้เงินลงทุนระหว่างประเทศ (ฟันด์โฟลว์) ไหลออก ทั้งในตลาดหุ้นและตลาดบอนด์ เพราะส่วนต่างดอกเบี้ยไทยและสหรัฐห่างกันมากขึ้น ปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ที่ 1.5%

*บวกกับในประเทศมีแรงขายดอลลาร์ออกมาจากผู้ส่งออกจำนวนมาก ในช่วงที่เงินบาทปรับอ่อนค่าลง ส่งผลให้เงินบาทวานนี้อ่อนค่าลงค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับสกุลเงินในภูมิภาค โดยเงินบาทอ่อนลง 0.27% เทียบกับระดับปิดวันก่อน ส่วนหนึ่งเพราะตลาดเงินยังกังวลต่อปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการเก็บภาษีสินค้านำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง และดอลลาร์ยังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินยูโร เนื่องจากการประชุมอีซีบีวันนี้ ตลาดมองว่ายุโรปมีแนวโน้มจะยุติการทำ QE

* สำหรับปัจจัยในประเทศไม่ค่อยจะมีผลกระทบต่อทิศทางตลาดเงินมากนัก

*"สำหรับวันนี้เงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่า แต่อ่อนค่าได้จำกัด ส่วนหนึ่งเพราะพื้นฐานเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ คาดกรอบ 32.10 -32.20 บาท/ดอลลาร์ "เขากล่าว

* ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่คาดการณ์กันเอาไว้แล้วในวงกว้าง แต่ยังเป็นเรื่องสำคัญในการเปลี่ยนนโยบายที่ใช้ในการต่อสู้กับวิกฤตการเงินและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปี 2007-2009 ของธนาคารกลางสหรัฐ ทั้งนี้ เฟดได้ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายระหว่าง 1.75 – 2% โดยเฟดยุคนี้คาดว่าคงอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำเพียงพอสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ “ไปอีกสักกระยะ” นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่คาดการณ์ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 2 ครั้งในปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 1 ครั้งที่คาดการณ์กันก่อนหน้านี้ การปรับขึ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ หลังเผชิญวิกฤตการเงินโลกและนับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 7 นับตั้งแต่ปี 2015

* 'ประวิตร' นำทีม ถกการเมืองมี.ย. อนุญาตหาสมาชิก จ่อถกพรรคการเมืองสิ้นเดือนมี.ย. "ประวิตร" นั่งหัวโต๊ะหารือ คาดปลดล็อกหาสมาชิก - ไม่อนุญาตหาเสียง เมิ่นข้อเสนอ "ธนาธร" ไลฟ์สดที่ประชุม ด้าน "วิษณุ" บัดถกกท.รื้อ "ไพโรมารีโหวต" โยนกท.แบ่งเขตเลือกตั้ง ขณะที่ปปช. สั่งเช็คชื่อส.ส. เข้าข่ายตกเขียว "คุณหญิงกัลยา" ยันเคารพการตัดสินใจสมาชิกย้ายพรรค

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 93.49 จากวานนี้ 93.83

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 4,326.67 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 764.15 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.140 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้